



วารสารข่าว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน KHONKAEN GMS FAIR 2019 งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/SMEs ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของจังหวัดขอนแก่นและผู้ประกอบการของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคุ่มน้ำโขง ณ หอประชุมกาญจนาภิเษมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ ยังมีกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน กงสุลใหญ่ สปป. ลาว และกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย

งาน KHONKAEN GMS FAIR 2019 ซึ่งมีตั้งแต่วันที่ ๓-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่า ให้กับสินค้า ภายในงานมีสินค้าหลากหลายทั้งสินค้าหัตถกรรม ของใช้ เครื่องตกแต่ง เครื่องประดับ สมุนไพร เครื่องดื่มและสินค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น ๓๑๐ คูหา



เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสดังกล่าว สำนักงานฯ ได้ให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางและอาเซียน รวมทั้งยังมีกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและแจกของรางวัล ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๙๕ คน

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง
วันชาติฝรั่งเศส ณ โรงแรมวีวีช ขอนแก่น ซึ่งจัดโดยกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำขอนแก่น
(เขตอาณาครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในโอกาสดังกล่าว
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมเป็นแขกเกียรติยศและกล่าว
แสดงความยินดีกับการเฉลิมฉลอง นอกจากนี้ ยังมีกงสุลใหญ่เวียดนาม กงสุลใหญ่จีน และ
กงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำขอนแก่น เข้าร่วมงานด้วย

กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส ประจำขอนแก่น ได้กล่าวถึงความพิเศษของการจัดงานเลี้ยงรับรอง
วันชาติฝรั่งเศสในครั้งนี้ ว่าเป็นครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่น และยังเป็นโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ส่งทหารของไทยเข้าร่วมรบกับกองทัพฝรั่งเศส
ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ท้ายสุดได้กล่าวถึงการจัดตั้งสมาคมฝรั่งเศส (Alliance Française)
ในภาคอีสาน ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ



เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยในช่วงเช้าจังหวัดได้จัดให้มีการร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๖๘ รูป เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลหลักเมือง และเวลา ๐๘.๒๐ น.
หัวหน้าสำนักงานฯ ได้ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ณ ชุมนเฉลิมพระเกียรติ
สนามหน้าศาลากลางจังหวัด

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔
วปร. ภาคส่วนต่างๆ และประชาชน ปลุกต้นหางนกยูงและหญ้าแฝกในโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างขอนแก่น
เวลา ๑๔.๐๐ น. และเวลา ๑๗.๓๐ น. หัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธี
ถวายพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในการถวาย
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมแก่นเมือง
ศาลากลางจังหวัด



ASEAN
THAILAND 2019
Advancing Partnership for
Sustainability

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”





เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมงานพรมแดง ๓๐๐ เมตร พาเหรดแฟชั่น ถนนสายไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุน การขับเคลื่อนเมืองหัตถกรรมโลก แห่งผ้ามัดหมี่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ภายในงาน ทั้งนางแบบ นายแบบและผู้เข้าร่วมงานต่างสวมใส่ชุดผ้าไหม หลากหลายดีไซน์ ลวดลายสวยงาม ซึ่งสร้างสีสันให้กับงานได้อย่างมาก



การทำหนังสือเดินทาง (จำนวน)	๖,๘๗๘ เล่ม
การทำหนังสือเดินทาง (แยกตามภูมิภาค)	๑. ขอนแก่น ๒. มหาสารคาม ๓. กาฬสินธุ์
งานคุ้มครองและช่วยเหลือ คนไทยในต่างประเทศ	-

สถิติการให้บริการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒



ASEAN
THAILAND 2019
Advancing Partnership for
Sustainability

“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

